

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LAI CHÂU

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ



BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA LẦN THỨ 8 – NHỮNG ĐIỀU  
CHƯA CÓ TIỀN LỆ

Số 04

T4 - 2024

LƯU HÀNH NỘI BỘ

## MỤC LỤC

### **BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA LẦN THỨ 8 - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÓ TIỀN LỆ**

#### **I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA**

1. Tổng thống Nga
2. Yêu cầu ứng cử viên và cách thức bầu Tổng thống Nga
3. Nhiệm vụ của Tổng thống Nga

#### **II- BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA LẦN THỨ 8**

1. Kết quả bầu cử
2. Những điểm đặc biệt chưa có tiền lệ

#### **III- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ PHẢN ỨNG CỦA DƯ LUẬN**

1. Tại sao cử tri Nga lựa chọn ông Putin?
2. Phản ứng của dư luận Nga và thế giới

#### **IV- NƯỚC NGA VỚI KỶ VỌNG NHIỆM KỶ TIẾP THEO CỦA TỔNG THỐNG PUTIN**

1. Nước Nga với kỳ vọng nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin
2. Những ưu tiên của Tổng thống tái đắc cử Vladimir Putin

## Lời nói đầu

Năm nay nước Nga có kỳ bầu cử tổng thống đầu tiên kéo dài 3 ngày, từ ngày 15-17/3/2024. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 và là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên ở Nga sau khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra năm 2022. Có 4 ứng cử viên chính tham gia cuộc đua, trong đó có đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Điều đáng chú ý là, đây là lần thứ 5 Tổng thống Vladimir Putin tham gia tranh cử - sự kiện này nhận được nhiều sự chú ý ở cả trong và ngoài nước Nga. Do điều kiện địa lý và quy định của Hiến pháp Liên bang Nga, cuộc bầu cử Tổng thống Nga có nhiều điểm đặc biệt so với bầu cử lựa chọn người đứng đầu đất nước ở các quốc gia khác. Vậy những điểm đặc biệt, chưa có tiền lệ đó là gì?

Để tìm hiểu, nghiên cứu rõ hơn vấn đề này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu tới các đồng chí nội dung chuyên đề tháng 4/2024 ***“Bầu cử tổng thống Nga lần thứ 8 – những điều chưa có tiền lệ”***.

## **BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA LẦN THỨ 8 - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÓ TIỀN LỆ**

### **I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA**

#### **1. Tổng thống Nga**

Tổng thống Nga là nguyên thủ quốc gia của Liên bang Nga. Quyền hành pháp được phân chia giữa Tổng thống và Thủ tướng, là người đứng đầu chính phủ. Chức vụ tổng thống đã được tạo lập năm 1991 làm chức vụ đứng đầu của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga theo kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 17/3/1991. Kể từ khi Liên Xô tan rã, có ba người đã được bầu vào chức vụ này, đó là Boris Yeltsin, Dmitry Medvedev và Vladimir Putin. Tổng thống đầu tiên là Boris Yeltsin đã được bầu vào chức vụ này ngày 12/6/1991 thông qua một cuộc bầu cử phổ thông. Ông nhậm chức vào ngày 10/7/1991 với nhiệm kỳ 5 năm. Theo Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua năm 1993, tổng thống được bầu cử cứ 4 năm một lần thông qua bầu cử trực tiếp của công dân Nga. Tổng thống Vladimir Putin - người vừa đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024, qua 4 nhiệm kỳ Tổng thống (2000-2004; 2004-2008; 2012-2018; 2018-2024) và một nhiệm kỳ Thủ tướng (2008-2012, dưới thời Tổng thống Dmitri Medvedev) ông Putin đã chứng minh vai trò cá nhân trong việc đưa nước Nga trở lại vị thế cường quốc.

#### **2. Yêu cầu ứng cử viên và cách thức bầu Tổng thống Nga**

Theo Hiến pháp Liên bang Nga, để trở thành ứng cử viên Tổng thống thì phải là công dân Nga ít nhất 35 tuổi. Người sống lâu dài tại Liên Bang Nga ít nhất 10 năm. Theo đó thì mỗi cá nhân sẽ chỉ giữ chức tổng thống tối đa 2 nhiệm kỳ.

Trong đó, tổng thống Vladimir Putin trong quá khứ phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp từ năm 2000 tới 2008. Căn cứ quy định của Hiến Pháp năm 1993 thì ông không thể giữ chức vụ này, sau đó ông được giữ chức vụ thủ tướng và tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ năm 2012 và 2018.

Tuy nhiên, Hiến pháp sửa đổi năm 2008 đã kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Tới năm 2020, Hiến pháp sửa đổi có điều khoản quy định không tính đến số lượng nhiệm kỳ mà tổng thống đã đảm nhiệm từ thời điểm những nội dung sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực. Theo đó, số nhiệm kỳ của các cựu và Tổng thống đương nhiệm sẽ được đưa về 0, hay nói cách khác là tính lại từ đầu. Mặc dù, họ đã giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này mở

đường cho ông Putin có thể nắm quyền đến năm 2036.

Như nhiều quốc gia trên thế giới, bầu cử tổng thống là quyền của mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, trừ những công dân bị tòa tuyên bố không có quyền tham gia bầu cử hoặc đang bị giam thời điểm này. Kết quả bầu cử phụ thuộc vào sự ủng hộ của cử tri. Nếu không có ứng viên được đa số phiếu bầu (chiếm trên 50%) thì sẽ bầu cử vòng 2 giữa hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Bầu cử Tổng thống Nga thông qua phiếu bầu trực tiếp. Liên Bang Nga không có phó tổng thống, Tổng thống Nga sẽ chỉ định nội các với một thủ tướng.

Hiện nay, tại Liên Bang Nga có hơn 60 đảng chính trị chính thức, mỗi đảng sẽ đề cử ứng viên đại diện tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Những ứng viên có ý định tham gia tranh cử cũng bớt khắt khe hơn, theo đó mỗi ứng viên cần có 300.000 chữ ký của người ủng hộ. Trong đó, ứng viên đại diện của một đảng sẽ có 100.000 chữ ký, trong khi đó trước đây con số đó dao động từ 1 đến 2 triệu chữ ký.

### **3. Nhiệm vụ của Tổng thống Nga**

Lễ nhậm chức Tổng thống Nga tân nhiệm diễn ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống liền trước đúng 6 năm (hoặc nhiệm kỳ liền trước của một Tổng thống tái đắc cử). Nếu như Tổng thống được bầu ra thông qua một cuộc bầu cử sớm, lễ nhậm chức diễn ra sau ngày thông báo kết quả bầu cử 30 ngày.

Trước khi thực hiện quyền hành pháp của mình, tân Tổng thống phải đọc lời tuyên thệ nhậm chức được quy định tại Khoản 1, Điều 82 của Hiến pháp Liên bang Nga như sau: “Là Tổng thống Liên bang Nga, tôi xin tuyên thệ: Tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do của con người và công dân; tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga; Bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; phục vụ nhân dân một cách trung thành”.

Tổng thống Nga là người đứng đầu nhà nước với nhiệm vụ chính là bảo vệ quyền, tự do cho người dân Nga, được Hiến Pháp Nga đảm bảo. Nhiệm vụ của tổng thống đưa ra quyết định chính sách đối nội, đối ngoại và cũng là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang. Tổng thống Nga cũng được quyền trao huân và huy chương, giải quyết vấn đề về quốc tịch và có quyền ân xá và đặc xá. Về nhiệm vụ, quyền hạn của tổng thống Nga được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp. Theo quy định của Hiến pháp Liên bang Nga, tổng thống Nga có quyền đề cử và cách chức thủ tướng cho Duma Quốc gia xem xét và chấp thuận. Trong trường hợp Hạ Viện Nga không thông qua sau ba lần

Tổng thống trình lại, Tổng thống có quyền giải tán Duma Quốc gia đồng thời kêu gọi bầu cử.

## **II- BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA LẦN THỨ 8**

### **1. Kết quả bầu cử**

Bầu cử Tổng thống Nga diễn ra ngày 15-17/3/2024 với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp đất nước, trong đó có cả 4 vùng Nga vừa sáp nhập hồi tháng 10/2022.

Sau khi 100% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được 87,28% số phiếu ủng hộ và chính thức giành chiến thắng.

Số liệu trên được công bố không quá khác biệt với số liệu sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố trước đó. Đứng vị trí thứ 2 là ông Nikolai Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga), đứng thứ 3 là ông Vladislav Davankov (Đảng Những con người mới) và cuối cùng là ông Leonid Slutsky (Đảng LDPR).

Bà Ella Pamfilova cho biết: “Kể từ cuộc bầu cử năm 2018, nước Nga đang gặp nhiều khó khăn, nhưng số lượng cử tri tham gia bầu cử tổng thống đã tăng thêm 20 triệu người. Đó là con số đáng kể và chưa từng có tiền lệ”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó từng bình luận, kết quả bầu cử sơ bộ với hơn 87% số phiếu bầu ủng hộ ông Vladimir Putin là rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức trong 3 ngày - từ 15 đến 17/3. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mốc kỷ lục đạt 77,44%, cụ thể đã có 87.113.127 công dân Nga đi bỏ phiếu.

Ngay sau khi số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trên kênh Telegram của Điện Kremlin rằng, ông sẽ thực hiện mọi cam kết đã vận động tranh cử và đề xuất từ các ứng viên, “Mỗi ứng viên đều có cách tiếp cận riêng để giải quyết các vấn đề cụ thể. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng mọi đề xuất mang tính xây dựng, mọi ý tưởng gây được tiếng vang với cử tri trong công việc chung vì lợi ích phát triển của đất nước”.

Ông Vladimir Putin cảm ơn tất cả những người tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống và nhấn mạnh rằng mọi lá phiếu của người dân Nga trong cuộc bầu cử đều có tầm quan trọng rất lớn. Cuộc bầu cử được tổ chức thành công cho thấy nước Nga là một gia đình lớn và thân thiện.

### **2. Những điểm đặc biệt chưa có tiền lệ**

Theo quyết định của Hội đồng Liên bang Nga, cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra từ ngày 15/3 cho đến 17/3. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống Nga đầu tiên diễn ra trong ba ngày.

Do lãnh thổ Nga trải dài trên 11 múi giờ, nên tùy thuộc vào giờ từng địa phương, các điểm bỏ phiếu sẽ được mở từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều.

Ngoài ra, do lãnh thổ rộng lớn của Nga, trong đó có nhiều khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt khó tiếp cận, nên Hiến pháp Nga quy định sẽ có những khu vực được bỏ phiếu sớm. Những khu vực bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 25/2.

Quá trình bỏ phiếu cho cử tri Nga ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 1/3. Các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga được mở ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nga ở các quốc gia sở tại. Công dân Nga và khách du lịch Nga có thể tới những địa điểm này để bỏ phiếu trong thời gian diễn ra bầu cử.

Cử tri tại 29 vùng lãnh thổ cấu thành của Liên bang Nga có thể bỏ phiếu không chỉ tại các điểm bỏ phiếu cố định mà còn có thể bỏ phiếu điện tử. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến từ xa được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trước đó, hình thức này từng được áp dụng cho cuộc bầu cử nghị viện.

Bỏ phiếu điện tử (DEV) được thực hiện mà không cần đến điểm bỏ phiếu theo quy định và được thực hiện trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. DEV được tiến hành trực tuyến trên cổng Internet đặc biệt của Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) của Nga. Công dân đăng ký tại vùng Moscow được áp dụng riêng. Còn lại, công dân Nga nộp đơn điện tử trong tháng 2 và đầu tháng 3/2024. Để tham gia DEV, công dân Nga có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào đã được xác minh theo quy định. Tất cả hoạt động bỏ phiếu kết thúc trong ngày 17/3.

Dân số Nga vào khoảng 143,4 triệu người và 112,3 triệu người có quyền bầu cử. Cuộc bầu cử dự kiến có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, khoảng 71%, theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VTSIOM). Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm 2018 là 67,5%.

Bầu cử Tổng thống Nga 2024 có hơn 1.000 quan sát viên. Các quan sát viên nước ngoài cũng sẽ có mặt.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau lần cải cách Hiến pháp năm 2020, trong đó quy định chức vụ Tổng thống có nhiệm kỳ 6 năm và người giữ chức vụ này không được ứng cử quá hai nhiệm kỳ. Sự thay đổi

này cũng đồng nghĩa các nhiệm kỳ trước của ông Putin sẽ không tính, và ông hoàn toàn có đủ điều kiện tái tranh cử thêm hai lần.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử tổng thống đã được CEC công bố gồm 4 nhân vật: Vladimir Putin (ứng cử viên độc lập); Vladislav Davankov (Đảng Những con người mới); Leonid Slutsky (Đảng Dân chủ tự do Nga - LDPR); Nikolay Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga - CPRF).

Việc kiểm phiếu được bắt đầu ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Các thành viên của ủy ban bầu cử khu vực công bố kết quả muộn nhất vào ngày 19/3 và ủy ban bầu cử của các vùng lãnh thổ cấu thành Liên bang Nga không muộn hơn ngày 21/3. Kết quả cuối cùng được CEC xác định trước ngày 28/3. Thông tin bầu cử được công bố trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc quá trình thống kê và kiểm phiếu.

Ứng cử viên chiến thắng là người nhận được 50% + 1 phiếu bầu. Nếu không xác định được ứng cử viên chiến thắng, CEC sẽ lên lịch cho cuộc bầu cử vòng 2, được tổ chức sau 3 tuần khi vòng đầu tiên hoàn thành. Hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ tham gia bầu cử vòng 2.

### **III- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ PHẢN ỨNG CỦA DƯ LUẬN**

#### **1. Tại sao cử tri Nga lựa chọn ông Putin?**

Với kết quả đã được công bố, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 5 dưới cương vị Tổng thống của ông Putin. Chiến thắng của ông Putin dường như đã được dự đoán từ trước khi những cuộc khảo sát với công chúng trước khi cuộc bầu cử diễn ra đều cho thấy sự ủng hộ rất lớn của người dân Nga đối với ông. Trong các cuộc bầu cử trước đó vào các năm 2000, 2004, 2012, 2018 cũng như trong cuộc bầu cử năm nay, Tổng thống Putin đều nhận được sự tín nhiệm cao của người dân Nga. Trong cuộc bầu cử lần này, người dân Nga đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ xung quanh nhà lãnh đạo được tín nhiệm nhất của mình trong thời điểm bước ngoặt của đất nước.

Ông Putin nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cử tri bởi ông đã thể hiện được bản thân một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định. Trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina kéo dài sang năm thứ ba, cùng với đó là các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga, người dân vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Putin. Họ hy vọng ông Putin sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn và bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt và kết quả của nó sẽ quyết định tương lai của nước Nga trong nhiều năm



tới. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, cuộc sống của người dân Nga vẫn được đảm bảo, được hưởng đầy đủ phúc lợi, điều đó khiến tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin không ngừng tăng lên.

Người dân Nga cũng tin tưởng vào Tổng thống Putin nhờ những công hiến và nỗ lực trong suốt hơn 20 năm qua của ông, đã đưa nước Nga quay trở lại vị thế cường quốc. Trải qua bốn nhiệm kỳ tổng thống và một nhiệm kỳ thủ tướng, ông Putin trở thành gương mặt lãnh đạo nổi bật trên chính trường nước Nga. Trước khi ông Putin lên làm tổng thống, nước Nga đang gần như hỗn loạn bởi những cải cách thị trường trong những năm 90 của thế kỷ 20, cuộc khủng hoảng tài chính cuối thế kỷ XX và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Ông đã giải quyết được tình trạng hỗn loạn này bằng cách giảm thuế cho doanh nghiệp, quốc hữu hóa những lĩnh vực then chốt. Dưới sự lãnh đạo của ông Putin, nước Nga đã bước vào kỷ nguyên mới. Có thể thấy, ông Putin đã đưa nước Nga từ một nền kinh tế trống rỗng từng khiến cuộc sống người dân Nga nghèo khổ cùng cực tới một nền kinh tế ổn định, và cá nhân Tổng thống Putin đã thiết lập được nền móng cầm quyền vững chắc.

Cách nước Nga chống chọi và vượt qua hàng nghìn lệnh cấm vận của phương Tây đã tăng thêm tín nhiệm của Tổng thống Putin với người dân. Bất chấp một số khó khăn nhất định, kinh tế Nga vẫn tăng trưởng khá, đời sống nhân dân vẫn được cải thiện qua từng ngày. Qua đó, có thể thấy chính quyền Tổng thống Putin không chỉ có những dự án, kế hoạch tốt để chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển đất nước mà còn ứng phó linh hoạt và hiệu quả với những khó khăn.

Mặc dù kết quả của cuộc bầu cử không gây bất ngờ, nhưng thông qua cuộc bầu cử ông đã khẳng định được quyền lực cũng như gửi đi thông điệp cứng rắn tới phương Tây. Thông điệp đó đã được truyền tải xuyên suốt những tháng qua, rằng ông Putin chính là người duy nhất có thể giúp đoàn kết và chèo lái nước Nga chống lại những hành động thù địch từ phương Tây. Giới quan sát nhận định đối đầu với phương Tây và duy trì những giá trị truyền thống Nga là cách tiếp cận lâu dài mà ông Putin lựa chọn. Ông Putin đã không tham gia bất kỳ hoạt động tranh cử nào như các đối thủ khác. Thay vào đó, ông thúc đẩy thông điệp thông qua các lịch trình làm việc hàng ngày của tổng thống, như cuộc gặp với các nhóm thanh niên và xây dựng chương trình phát triển với quan chức chính phủ.

## **2. Phản ứng của dư luận Nga và thế giới**

Theo một số nguồn tin, tỉ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu năm nay đã đạt con số kỷ lục so với những đợt bầu cử trước, với ước tính 74,22% công dân Nga đã thực hiện quyền công dân của mình. Tỉ lệ cao công dân Nga đi bỏ phiếu đã thể hiện rõ phản ứng của xã hội Nga đối với phương Tây trong bối cảnh nước Nga gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại, sự tin tưởng của người dân Nga vào Tổng thống Putin là rất lớn. Trong khi đó, các nhóm đối lập nhỏ vào buổi trưa ngày cuối cùng của cuộc bầu cử (17/3) đã kêu gọi đi bầu cử cho các ứng viên ngoài ông Putin. Tuy vậy, với số lượng ít ỏi, tác động của các nhóm đối lập này là không đáng kể đối với kết quả bầu cử.

Cũng trong ngày 18/3, rất nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Vladimir Putin như các nhà lãnh đạo Triều Tiên, Cuba, Tajikistan, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Trung Quốc, Serbia, Việt Nam... Các quốc gia này đều là những nước có quan hệ tích cực, mật thiết với Nga và với chính quyền Tổng thống Putin, việc ông Putin tiếp tục dẫn dắt nước Nga thêm 6 năm cũng sẽ tạo nhiều tiền đề hữu ích cho việc hợp tác giữa các quốc gia này với Moskva.

Ở chiều ngược lại, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã lên tiếng phản đối về kết quả cuộc bầu cử tại Nga. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng cuộc bầu cử tại Nga đã được tổ chức thiếu tính minh bạch, phản đối việc tổ chức bầu cử tại 4 tỉnh mới sáp nhập. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng cho rằng tiến trình bầu cử tại Nga đã diễn ra thiếu tính trung thực. Trong khi đó, Tổng thống Ucraina Vladimir Zelensky cho rằng cuộc bầu cử này là không hợp pháp và cảm ơn các nhà lãnh đạo khác cũng đã lên tiếng phản đối. Thư ký báo chí của Tổng thống Đức trước đó cũng đã thông báo rằng Tổng thống Đức sẽ không gửi lời chúc mừng tới ông Putin về chiến thắng trong cuộc bầu cử. Phản ứng trước các cáo buộc về cuộc bầu cử thiếu minh bạch từ Mỹ và phương Tây, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng đây là những phản ứng có thể dự đoán trước, Mỹ và các nước phương Tây đã tham gia sâu sắc vào cuộc xung đột tại Ucraina nhằm chống lại Nga, nên Moskva không “bất ngờ” với những đánh giá thiếu khách quan từ những nước này.

Truyền thông các nước phương Tây cũng thể hiện quan điểm tương tự khi đề cập thông tin về kết quả bầu cử tại Nga. Riêng tờ Bloomberg đã có phân tích rằng “Với chiến thắng của Putin và khả năng Trump lên nắm quyền ở Mỹ, châu Âu cần thay đổi tư duy trong một thế giới đầy nguy hiểm sau 25 năm đầu tư tốn kém cho quốc phòng”.

#### **IV- NƯỚC NGA VỚI KỶ VỌNG NHIỆM KỶ TIẾP THEO CỦA**

## TỔNG THỐNG PUTIN

### 1. Nước Nga với kỳ vọng nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin

Kết quả của cuộc bầu cử không có quá nhiều bất ngờ. Giới chuyên gia đã đưa ra các nhận định về hướng đi của nước Nga trong nhiều lĩnh vực trong 6 năm tới. Về quân sự, nhà phân tích quân sự Alexey Leonkov của Nga nhấn mạnh: “Chiến thắng của Tổng thống Putin là yếu tố quan trọng bởi dưới sự lãnh đạo của ông, nước Nga đã xây dựng dây chuyền công nghệ, từ khâu nghiên cứu và phát triển đến cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại cho Lực lượng Vũ trang Nga”. Trong phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào ngày 29/2, ông Putin đã chỉ trích phương Tây vì cố gắng lôi kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang, nhấn mạnh rằng những thủ đoạn tương tự đã được sử dụng để chống lại Liên Xô vào những năm 1980 và dẫn đến việc Liên Xô sụp đổ.

Theo ông Leonkov, Nga sẽ không rơi vào cái bẫy này nữa, thay vì tham gia vào “cuộc chạy đua vũ trang”, nước này đã tham gia vào cuộc “cạnh tranh công nghệ” với phương Tây, vượt xa phương Tây trên một số lĩnh vực. Ông đặc biệt đề cập đến các loại vũ khí siêu thanh của Nga hiện đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt cùng với các dàn máy bay không người lái mới và thiết bị tác chiến điện tử (EW) do Nga sản xuất.

Việc hiện đại hóa công nghệ quân sự của Nga có thể thực hiện được nhờ những thay đổi sâu rộng trong chiến lược kinh tế của đất nước dưới thời ông Putin. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa và đa dạng hóa quan hệ thương mại của Nga. “Nga đã vượt qua Đức về sức mua tương đương và thay thế nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới”, ông Putin nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sputnik. Ngoài ra, Moscow và các đối tác đã đẩy nhanh quá trình thoát khỏi đồng USD, vốn từ lâu đã trở thành công cụ trừng phạt trong thương mại toàn cầu, theo Paul Goncharoff, chủ sở hữu của Công ty tư vấn Goncharoff.

“Nga hiện nay không chỉ nổi lên là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu mà còn là thành viên quan trọng rõ ràng của nhóm các quốc gia đang phát triển nhanh chóng và phù hợp hơn về mặt kinh tế. Một cách nhìn khác về vấn đề này là Nga đã liên kết với các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và những nền kinh tế này đã chiếm phần lớn động lực tăng trưởng toàn cầu”. Ông cũng lưu ý đến khối BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi là một tổ chức quốc tế bao gồm các nước thành viên như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung

Quốc, Nam Phi, vừa tăng gấp đôi từ 5 lên 10 quốc gia thành viên vào tháng 1/2024, và Tổng thống Putin có vai trò quan trọng trong thúc đẩy khối này.

Theo Dmitry Evstafiev, nhà khoa học chính trị và giáo sư tại Trường Kinh tế Cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia Nga, các ưu tiên về chính sách đối ngoại của Nga đã được ông Putin nêu rõ trong Thông điệp liên bang. Chuyên gia này cũng đưa ra 4 hướng chính trong chiến lược đối ngoại của Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp, bao gồm: Duy trì đối thoại với các đối tác của Nga trong không gian hậu Xô Viết và Á-Âu nói chung; tổ chức đàm phán với phương Tây và với Mỹ về các vấn đề an ninh lớn của thế giới sẽ diễn ra sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024; làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Nga với Nam bán cầu và tạo ra một không gian địa kinh tế mới và một hệ thống thanh toán mới không cần đồng USD.

Ông Evstafiev không mong đợi những thay đổi chiến lược đối ngoại đột ngột trong nhiệm kỳ tiếp theo của ông Putin. “Ông Putin không phải là người thực hiện những bước chuyển biến sắc bén và mang tính quyết định như vậy. Ông ấy thực hiện những bước chuyển biến mang tính quyết định dần dần”.

## **2. Những ưu tiên của Tổng thống tái đắc cử Vladimir Putin**

### **2.1. “Điểm nhấn” cuộc xung đột tại Ukraine**

Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Nhà lãnh đạo nước Nga cũng khẳng định về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền, và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu đó.

Tổng thống Putin nêu rõ, các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu ra trong Thông điệp liên bang gần đây, nhưng ông nhắc lại rằng trước hết nước Nga cần giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang của đất nước. Ông cho biết, cơ cấu chính phủ tương lai của Nga sẽ bao gồm những người hiện đang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Về quan hệ với phương Tây và nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, “mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại”. Theo ông, thực tế cho thấy “sẽ chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba toàn diện”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng nhấn

mạnh thêm rằng “sẽ không có ai mong muốn kịch bản như vậy”.

Liên quan đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông không có thông tin gì về đề xuất ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng xem xét mọi đề xuất trong mọi trường hợp nhưng có cân nhắc đến lợi ích của đất nước và tình hình thực tế. Ông cũng đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình.

Về mối quan hệ Nga - Trung Quốc, Tổng thống tái đắc cử của Nga cho rằng, hai nước có nhiều điểm chung về kinh tế và chính sách đối ngoại. Theo ông Vladimir Putin, mối quan hệ Nga - Trung đã hình thành trong 2 thập kỷ qua, bền chặt và bổ sung cho nhau, đồng thời sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa.

## ***2.2. Tập trung cải thiện đời sống người dân***

Trong phát biểu sau khi tái đắc cử, Tổng thống Vladimir Putin cũng nêu bật những ưu tiên trong chính sách đối nội, tập trung vào phát triển kinh tế. Có thể nói, thành tích kinh tế ấn tượng của nước Nga bất chấp mọi lệnh cấm vận hà khắc của Mỹ và phương Tây, và đó chính là một nhân tố rất quan trọng giúp ông Vladimir Putin giành được số phiếu cao kỷ lục trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Sau năm 2022 suy giảm, đến năm 2023, kinh tế Nga tăng trưởng ổn định, trái với dự báo của nhiều định chế tài chính và chuyên gia kinh tế thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của Nga vào cuối tháng 1-2024 là 3%, từ đó đã tăng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga cho cả năm 2024 từ 1,5% đưa ra trước đó lên 2,6%. Đầu tháng 2 vừa qua, Cơ quan thống kê quốc gia Nga (Rosstat) đánh giá, tăng trưởng kinh tế của nước này lên đến 3,6% trong năm 2023. Ông Igor Delanoe, Phó Giám đốc Viện Quan sát về tình hình Pháp - Nga, nhận định: “Tăng trưởng kinh tế Nga đã khiến những dự báo lạc quan nhất, kể cả những dự báo của các định chế tài chính Nga, bị sai lệch”.

Khi đưa ra Thông điệp Liên bang vào ngày 29/2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ những tầm nhìn cho nước Nga trong những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, đói nghèo vẫn là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 9% dân số nước này. Trong nhóm gia đình lớn, tỷ lệ đói nghèo còn vượt 30%. Vì thế, theo ông, Nga cần nỗ lực không ngừng để cải thiện chất

lượng cuộc sống của các gia đình có con nhỏ và nâng tỷ lệ sinh.

Tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tới cũng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đói nghèo tại nước Nga xuống dưới 7% vào năm 2030. Ông Vladimir đã nêu ra hàng loạt sáng kiến khác giúp nâng tuổi thọ trung bình của người dân hiện khoảng 73 tuổi lên ít nhất 78 tuổi vào năm 2030, sau đó vượt mốc 80 tuổi. Cùng với đó là dự án hỗ trợ thanh niên Nga phát triển tương lai, chính sách nhân lực cho các lĩnh vực chuyên môn, giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn tranh cử, Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết gia hạn các khoản thế chấp giá rẻ được chính phủ Nga hỗ trợ nhằm giúp đỡ về tài chính cho các gia đình trẻ, đặc biệt là những người có con nhỏ. Người đứng đầu nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới cũng tuyên bố dành thêm nguồn lực vào y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa và thể thao.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh về cam kết đưa ra ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, đồng thời giảm áp lực từ nhà nước lên lĩnh vực tư nhân. Ông khẳng định: “Chúng ta là một gia đình lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ đã lên kế hoạch”.

Có thể thấy, những chính sách đối ngoại và đối nội quan trọng của nước Nga sẽ được tiếp nối trong nhiệm kỳ 2024-2030 của Tổng thống Vladimir Putin. Hơn thế, chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử Tổng thống đã củng cố vững chắc thêm vị thế của ông Vladimir Putin tại nước Nga, tạo điều kiện cho ông triển khai, thực thi các chính sách một cách dứt khoát, quyết liệt hơn.

#### **Nguồn tổng hợp:**

- Thông tấn xã Việt Nam,
- Báo điện tử ĐCSVN,
- VOV,
- Báo nhân dân,
- Daibieunhandan.vn,
- Qdnd.vn,
- Vtv.vn,
- Cand.com.vn,
- Anninhthudo.vn,
- Congthuong.vn.